

๖. การกระทำที่ต้องใช้ความระมัดระวังกรณีที่มีความเสี่ยงสูงในการให้/รับสินบน

การกระทำดังต่อไปนี้ บุคลากรในภาครัฐทุกระดับจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะ ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการให้/รับสินบน

ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งผู้ให้มีความเจตนาหรือตั้งใจให้เจ้าหน้าที่กระทำการ หรือไม่กระทำการหรือประวิงเวลากระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ แต่เป็นเพียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการหรือเป็นตัวกระตุ้นให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ซึ่งในกระบวนการนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการต้องใช้ดุลพินิจ และเป็นการกระทำในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการบริการสาธารณะ เป็นต้น

การให้ของขวัญ ของกำนัล (Gifts) การเลี้ยงรับรอง (Hospitality Expenditures)

การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การให้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใดการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรองและต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนการอนุมัติของผู้บริหารของหน่วยงานส่วนการรับเงินบริจาคต้องได้รับอนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานและกระทำอย่างโปร่งใสพร้อมกับมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคและจะต้องไม่เป็นการบริจาคที่สร้างขึ้นเพื่อปกปิดการให้สินบนและมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

๗. การฝ่าฝืนมาตรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรผู้ฝ่าฝืน มาตรการนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำความผิดหรือรับทราบผู้กระทำความผิด โดยถือเป็นหน้าที่ ที่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ และหากฝ่าฝืนมาตรการนี้ถือเป็นการกระทำโดยทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนา ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยทันทีและดำเนินการทางคดีอาญาโดยเร็วที่สุด

ในกรณีคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทำการในนามจังหวัดเพชรบุรี ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี และหากการกระทำนั้นทำให้จังหวัดเพชรบุรีเสียหาย ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายในทุกช่องทางต่อไป

๘. การกำกับ ติดตามและประเมินมาตรการ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะจัดให้มีการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และประเมิน มาตรการ การต่อต้านการให้และรับสินบนให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง